
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
 ครั้งที่ 9/2567  วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบการประชุม Application Zoom Cloud meeting  

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

................................................. 

ผู้มาประชุม 
๑. นายชาติชาย ยิ้มเครือ    ปศุสัตว์จังหวดัจันทบุรี         ประธาน 
2. นายปรีดา เนียมรอด   หัวหน้าดา่นกักกันสตัว์จนัทบุรี                                                        กรรมการ 
3. นายชัยยงค์ สาก า                    (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการสตัวแพทย์ภาคตะวันออก   กรรมการ 
4. นายจิรภัทร ศักดิ์เสรีชยักุล   (แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุร ี    กรรมการ 
5. นายธนกฤต อ่อนจันทร ์           (แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์สระแก้ว                   กรรมการ 
6. นายปริญญา ศรีขัดเค้า   (แทน) ผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและบ ารุงพันธุ์สตัวจ์นัทบุรี               กรรมการ          
7. นายวสวุัช กะตะศิลา               (แทน) หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางอนงค์ ธรรมเกษร    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศุสตัว์                             ตดิราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนัสกิจ พลศร ี           หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
2. นายปราโมช พวงชมภู           หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
3. นางสาวจรีวรรณ สาระทัศนานันท์       ปศุสัตว์อ าเภอเมืองจันทบุรี 
4. นายอยุทธ์ รจนากูล            ปศุสัตว์อ าเภอขลุง 
5. นายวิทยา สจุิรวรกุล                       ปศุสัตว์อ าเภอท่าใหม ่
6. นายอดิเรก จันทะศิลา            ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
7. นายวินัย บุตรด ี ปศุสัตว์อ าเภอมะขาม 
8. นายสมพร พานิชรัมย ์                     ปศุสัตว์อ าเภอแหลมสิงห์ 
9. นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง           ปศุสัตว์อ าเภอแกง่หางแมว และรักษาการปศุสัตว์อ าเภอเขาคิชฌกฏู 
10. นายชตุิเทพ ภูมพิันธุ์                     เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน และรักษาการปศุสัตว์อ าเภอสอยดาว 
11. นางสาวปิยากร ทองสุข                  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นายสุนทร บุญมีมาก                     เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
13. ว่าที่ ร.ต.ภรัณยู สาระค า           เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นางสาวกนกวรรณ บุบพะวงษ์          นักวชิาการสัตวบาล    
15. นายภูวดล สกุลกิตติมากร   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์
16. นางทมาภรณ ์ปิจด ี นักจัดการงานทัว่ไป 
17. นายนท ีมาทรัพย ์                         เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายสมชาย จันทร์ส าราญ                เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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20. นางสาวสุนิสา ชอบสูงเนิน  เจ้าพนักงานสัตวบาล                                                                     
21. นางสาวสิรกิร กรทรัพย์                   เจา้พนักงานสัตวบาล 
22. นายเจษฎา สีสุธก                         เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นายอลงกต ทองวิเวก                     เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. นางนันทนา พวงสนุทร                   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม 
- ไม่มี - 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  
 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน : กล่าวแจ้งกับที่ประชุมให้ทราบถึงการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในด้านภารกิจการปราบปราม
สินค้าเกษตรผิดกฎหมายรอบที่ 2 ซึ่งมีการตรวจสอบทั้งห้องเย็นและสถานที่จ าหน่าย แล้วก็ให้มีการรายงานถึงช่วง
เดือนสิงหาคมแต่เนื่องจากทางจังหวัดจันทบุรีมีห้องเย็นโดยรวมทั้งสิ้น 33 แห่ง ซึ่งไม่ได้เป็นจ านวนที่มากจึงมี              
การด าเนินการโดยก าหนดตามแผนให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาระหว่างวันที่ 5 ถึง 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา            
ได้ด าเนินครบทุกอ าเภอ และครบทุกแห่งซึ่งได้มีหน่วยงานชุดเฉพาะกิจร่วมกันโดยเป็นหน่วยงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมทั้งส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนถึงหน่วยงานที่ขาดไม่ได้ก็คือ              
ด่านกักกันสัตว์จันทบุรีในพื้นที่ ที่ได้ด าเนินการบูรณาการและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ส่วนรายละเอียดอื่นๆ 
ในการตรวจสอบทางฝ่ายเลขานุการก็จะมีการน าเสนอตามวาระ และสรุปข้อมูลให้ทราบต่อไป โดยจาก                      
การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาก็ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ 
DLD-C ระดับพื้นที่จันทบุรีที่ได้มีการประสานงานและบูรณาการร่วมกันเป็นอย่างดี  ในส่วนต่อไปเป็นการเฝ้าระวัง
และบรรเทาสาธารณภัยโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการแจ้งเตือนให้มีการเฝ้าระวังภัยและ               
เตรียมการณ์รับมือภัยพิบัติทางด้านอุทกภัยโดยมีขั้นตอนการเตรียมพร้อมได้แก่  การเตรียมการก่อนเกิดภัย          
การเผชิญเหตุขณะเกิดภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย แต่ในช่วงนี้ก็ยังเป็นการป้องกันและเตรียมการรับกับมรสุมซึ่ง
จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนตกชุก และมีโอกาสเกิดน้ าป่า               
ไหลหลากผ่านบริเวณพื้นที่แต่ไม่พบการท่วมขัง โดยในช่วงที่ผ่านมาจากการส ารวจด้านปศุสัตว์ยังไม่พบว่าเกิดความ
เสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมในส่วนเสบียงอาหารสัตว์  เวชภัณฑ์ และการเตรียมแผน สถานที่
หรือพื้นที่ในการอพยพสัตว์ ก็ขอประสานส่วนที่เกี่ยวข้องไปยังคณะกรรมการ DLD-C รวมถึงแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย     
ขอให้มีการเตรียมความพร้อมและรับมือเมื่อเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี                          
ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดรายงานการประชุมเพิ่มเติมที่ QR Code ด้านล่าง 

 
 

 
 

 
 
 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม- 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ 

         3.1 เรื่องของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 

3.1.1 การด าเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) สถานที่จ าหน่ายอาหาร (Food Service) 
และ สรุปผลข้อมูลการด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา 

เลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมสรุปถึงการด าเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
(Food Service) และ สรุปผลข้อมูลภาพรวมจากการด าเนินการในช่วงที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ได้น าเสนอ ดังนี ้

“รองผู้ว่าฯ จันทบุร ีบูรณาการหน่วยงานความมัน่คง ร่วมกับชดุเฉพาะกจิ ตรวจเข้มห้องเย็นป้องกัน               
การลักลอบเก็บสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (วันที ่11 มิถุนายน 2567)” 
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มติที่ประชุม -รับทราบ- 

“ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับชุดเฉพาะกิจ ตรวจสอบห้องเย็นและบังคับใช้กฎหมายป้องกัน                                     
การลักลอบเคลื่อนย้ายเนื้อสัตว์ (วันที ่13 มิถุนายน 2567)” 

 

   

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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“ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการด่านกักกันสัตวจ์ังหวดัจันทบุรี ด่านตรวจประมงจังหวัดจันทบุรี เกษตรจังหวัดจันทบุรี 
ตรวจห้องเย็นป้องกันการลักลอบขนเนื้อเถื่อน (วันที่ 14 มิถุนายน 2567)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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“ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการด่านกักกันสัตวจ์ังหวดัจันทบุรี และปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่ร่วมตรวจสอบสถานที่              
เก็บสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) และ สถานที่จ าหน่ายอาหาร (Food Service) (วันที่ 19 มิถุนายน 2567)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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“ปศุสัตว์จันทบุรี บูรณาการด่านกักกันสัตว์จังหวัดจันทบุรี และปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่ร่วมตรวจสอบสถานที่              
เก็บสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) และ สถานที่จ าหน่ายอาหาร (Food Service) (วันที่ 19 มิถุนายน 2567)” (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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“สรุปผลข้อมูลการด าเนินการตรวจสอบสถานที่เก็บสินค้าปศุสัตว์ (ห้องเย็น) 

และ สถานที่จ าหน่ายอาหาร (Food Service) ” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อ ำเภอสอยดำว 
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อ ำเภอท่ำใหม ่

อ ำเภอมขาำม 

อ ำเภอาำยำยอำม 
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อ ำเภอเมออจันาทุรี  

อ ำเภอาุรจ 

อ ำเภอเาำิชฌกู ฏ 
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- รูปภาพและการด าเนินการท าลายซากสตัว์ของกลาง (วันที่ 24 มิถุนายน 2567) ตามค าพพิากษาศาลจังหวัดจันทบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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เลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงกิจกรรมและการด าเนินการที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัจันทบุรีที่ได้ร่วมบูรณากับ
คณะกรรมการ DLD-C ในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาตามข้อมูลที่ได้น าเสนอ ดังนี ้
3.1.2 ปศุสัตว์จันทบุรี ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกงขับเคลื่อนนโยบาย DLD-C ขยายสัตว์พันธุ์ดสีู่เกษตรกร 
(วันที่ 14 มิถุนายน 2567) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.3 ส านักปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี บูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธ์ุสัตว์จันทบุรี จัดคลินิกปศุสัตว์                  
ร่วมในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ณ เทศบาลต าบลวังแซ้ม อ.มะขาม (วันที่ 21 มิถนุายน 2567) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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ประธาน: ได้กล่าวสรุปเพิ่มเติมถึงการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี                  
ที่ในส่วนนี้จากการน าเสนอโดยฝ่ายเลขานุการทุก ๆ เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการบูรณาการร่วมกันกับ
คณะกรรมการ DLD-C ทุกศูนย์วิจัยและด่านกักกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งโดยเฉพาะกับการ
จัดกิจรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัดจันทบุรี ที่มีผู้ว่าราชการฯ มาเป็นประธานในทุกครั้ง                     
ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีก็ได้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงตลาดพืชอาหารสัตว์ให้เกษตรได้มีช่องทาง
และทางเลือกมากขึ้น พร้อมกับการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ รวมถึงการบูรณาการกับทางศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง ซึ่งในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัดจันทบุรีครั้งถัดไปจะมี
การจัดงานในช่วงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 จึงของเชิญชวนคณะกรรมการ DLD-C เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการ
โดยอาจมีการประสานงานด้านกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 
 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.1.4 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพ้ืนที่ (DLD Co – 
Ordinator: DLD – C) จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 
                                                                                                                                     
เลขานุการ: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมสรุปถึงความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ได้น าเสนอไปในการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมานั้น ซึ่งจากการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ในระดับพื้นที่ (DLD Co – 
Ordinator: DLD – C) จังหวัดจันทบุรี รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 เป็นไปอย่างราบรื่นทั้งจากการประสานงาน
การติดตามข้อมูลกับทุกกลุ่ม/ฝ่าย ตลอดจนถึงการร่วมด าเนินงานกับทางคณะกรรม DLD-C โดยทางเลขานุการได้
สรุปข้อมูลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังต่อไปน้ี 
 
- 3.1.4.1 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติดา้นปศุสัตว์ และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
 

  
 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้วและมีการเฝา้ระวังเหตุต่อเนื่อง 

ด าเนินการแล้ว 
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มติที่ประชุม -รับทราบ- 

- 3.1.4.2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคปากและเท้าเป่ือย 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ได้ด าเนินการแล้ว / ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล 

มีการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานการด าเนินการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย และการท าลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง                                        

รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ (ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี) 

 

 
 
 
 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
  

อ าเภอ 
แผนการด าเนินการฉีดวคัซีน/ตัว ผลการด าเนินการฉดีวัคซีน/ตัว 

สัตว์ที่ไม่ได้
ด าเนินการฉีด

วัคซีน หมายเหตุ 

โคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ 
**ท้อง,อายุน้อย

กว่า 4เดือน 
เมืองจันทบุรี 152 123 48 - 152 123 48 - - ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ท่าใหม่ 183 37 69 5 172 31 54 5 32 ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ขลุง 293 51 - - 293 51 - - - ด าเนินการเสร็จสิ้น 
มะขาม 117 97 - - 117 97 - - - ด าเนินการเสร็จสิ้น 
นายายอาม 372 27 49 44 372 27 49 44 - ด าเนินการเสร็จสิ้น 
แก่งหางแมว 496 169 39 44 496 120 37 44 51 ด าเนินการเสร็จสิ้น 
โป่งน้ าร้อน 158 12 11 - 158 12 11 - - ด าเนินการเสร็จสิ้น 
แหลมสิงห์ 4 1 2 - 4 1 2 - - ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สอยดาว 1028 147 55 35 991 134 52 30 58 ด าเนินการเสร็จสิ้น 
เขาคิชฌกูฏ 242 34 2 15 231 34 2 15 11 ด าเนินการเสร็จสิ้น 

รวม 3045 698 275 143 2986 630 255 138 152 ด าเนินการเสร็จสิ้น 
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- 3.1.4.3 การตรวจสอบพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์(ปศุสัตว์ ok) 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ด าเนินการแล้ว 

ด าเนินการแล้ว 

ได้ด าเนินการแล้ว / ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล 

มีการติดตามและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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3.1.5 การติดตามการด าเนินโครงการนมดี ศรีจันทบูร  
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เลขานุการ: กล่าวชี้แจงสรุปถึงการด าเนินการติดตามโครงการนมดี ศรีจันทบูร                                                 
 กิจกรรมที่ 1 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน 
GAP ได้ด าเนินการตรวจสอบและคงสถานภาพการรับรองมาตรฐาน GAP ณ ช่วงเดือนมิถุนายนอยู่ที่มากกว่า             
ร้อยละ 90 (การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90) ซึ่งฟาร์มส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตรวจสอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการด้านเอกสารรับรองมาตรฐาน GAP ในการต่ออายุเพื่อคงสถานภาพ และ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะน าต่อไป    
 กิจกรรมที่ 2 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคปาก
และเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease) ได้ด าเนินการฉีดวัคซีนครบถ้วนทุกฟาร์มแล้วคิดเป็นร้อยละ 100  
ทั้ ง ในรอบที่  1 และในรอบที่  2 (การด า เนินการในภาพรวมคิด เป็นร้อยละ 66.67) และในส่ วน                                    
รอบที่ 3 เริ่มด าเนินไปแล้วอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยจะแล้วเสร็จก่อนเดือนสิงหาคม 
 กิจกรรมที่ 3 ฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้รับการตรวจทดสอบวัณโรค (Tuberculosis) โดยขณะนี้
ได้มีการเริ่มด าเนินการไปแล้วภาพรวมสะสมในการด าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 70 ถึง 80 
           กิจกรรมที่ 4 การเก็บตัวอย่างน้ านมดิบจากสหกรณ์หรือศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ โดยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ มกอช.  ได้มีการด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ านมดิบตรวจสอบคุณภาพแล้วในช่วงเดือนตุลาคม ถึง มิถุนายน และได้รับการตรวจสอบคุณภาพ                
เป็นไปตามเกณฑ์เป็นที่ เรียบร้อย ส่วนเดือนมิถุนายนรอบล่าสุดอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบคุณภาพ                                
(การด าเนินการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 75)      

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.1.6 เรื่องของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมในการประสานกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออก ชลบุรี ในการส่งตรวจทดสอบตัวอย่างไข่ไก่ (ปศุสัตว์ ok) แก้ไขข้อบกพร่องจาก                   
การทดสอบยาปฏิชีวนะและสารตกค้าง โดยหากผลทดสอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยรบกวนแจ้งผลให้ทางส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการตามกระบวนการทางกิจกรรมปศุสัตว์ ok ต่อไป และในส่วนของ                         
การส่งตัวอย่างในเดือนหน้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จะมีการส่งตรวจ
ทดสอบตัวอย่างไข่ไก่ (ปศุสัตว์ ok) เพื่อตรวจรับรองใหม่จึงขอประสานการด าเนินงานให้ทางศูนย์วิจัยฯ รับทราบ 
ในเบ้ืองต้น 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ
ตามกรณีข้างต้น โดยจะมีการติดตามและแจ้งผลให้ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีทราบต่อไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.1.7 เรื่องของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ : กล่าวแจ้งกับที่ประชุมถึงการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีส 
(Brucellosis) พื้นที่อ าเภอสอยดาว โดยจะมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากทางปศุสัตว์เขต 2 เข้ามาตรวจสอบ
ด้านเอกสารและรับรองในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดยจะมีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่ 
และด่านกักกันสัตว์เข้าตรวจสอบฟาร์มร่วมกันในวันนั้น โดยเข้าตรวจสอบทั้งหมด 10 ฟาร์ม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ทางที่ประชุมคณะกรรมการ DLD-C ได้รับทราบ 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.1.8 เรื่องของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ การให้ความคิดเห็น และการประสานงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

(ผู้แทน) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์: -ไม่มีเรื่องเพิ่มเติม- 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.2 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 
  3.2.1 การส่งตัวอย่างจากกลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุม่งานชันสูตรโรคสัตว์ฯ                                                 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก : ได้กล่าวสรุปข้อมูลการส่งตัวอย่างจากกลุ่มงาน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุ่มงานชันสูตรโรคสัตว์ฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์             
ภาคตะวันออก ในช่วงเดือนมิถุนายน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2567) ดังนี้ 
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- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ 

 
- ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา กิจกรรมรอง ปศุสัตว์ OK (เน้ือ OK) 

- ตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดง กิจกรรมรอง เน้ือสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา กิจกรรมรอง ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
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- โครงการควบคุม ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา (เน้ือสัตว์)                                                                                                                                                         

- ตรวจวิเคราะห์ยาตกคา้งในอาหารสตัว ์

 

- การพบโรคในพื้นทีก่ลุม่งานชันสูตรโรคสัตว์ 
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ปศุสัตว์อ าเภอโป่งน้ าร้อน: กล่าวสอบถามถึงกรณีการตรวจพบโรคพิษสนุัขบ้าในพื้นที่ และขอความเห็นแนะน า
ด้านมาตรการในด าเนินการเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการปกติที่ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก: กล่าวให้ความเห็นเบื้องต้นส าหรับการตรวจทดสอบ
ตัวอย่างที่สงสัยโรคพิษสุนัขบ้าจะใช้วิธี  Indirect immunofluorescence test (IFA) ซึ่งอาศัยหลักการของ
แอนติบอดีจ าเพาะต่อโปรตีนเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในซีรั่มทดสอบสามารถจับกับแอนติเจนของโปรตีนเชื้อไวรัสที่อยู่บนผิว
เซลล์ที่ติดเชื้อที่ถูกตรึงไว้บนแผ่นสไลด์ และใช้ anti-IgG หรือ anti-IgM ที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสงฟลูออเรสซีน 
(Fluorescein isothiocyanate, FITC) เป็นแอนติบอดีตัวที่สองในระบบการทดสอบ ตรวจดูการเรืองแสงโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนส์ (fluorescence microscope) ทั้งนี้ในบางกรณีสุนัขที่สงสัยการติดเชื้ออาจไม่มี
การแสดงอาการหรือมีระยะการแสดงอาการติดเชื้อไม่แน่นอน สิ่งส าคัญคือการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่และด าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมโรคที่ได้ด าเนินการไปแล้วอย่างต่อเน่ือง 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

3.3 เรื่องของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 

ผู้แทนศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี : ได้กล่าวแจ้งกับที่ประชุมเพื่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่ ในเรื่องของการลงข้อมูลตามระบบฐานข้อมูลผสมเทียม (ระบบ AIDM) ส าหรับโคเนื้อ 
กระบือ และแพะ โดยจะมีการท าหนังสือแจ้งไปทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่             
ผสมเทียมร่วมประชุมรับฟังการด าเนินการลงข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลผสมเทียม  (ระบบ AIDM) ส าหรับโคเนื้อ 
กระบือ และแพะต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
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3.4 เรื่องของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว  

ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมสรุปถึงข้อมูลเสบียงพืชอาหารสัตว์ที่ทาง
จังหวัดจันทบุรีได้รับการสนับสนุนตามโควตาคงเหลือที่ 500 กิโลกรัม (25 ฟ่อน) ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯ ก็ได้มี                  
การส ารองเสบียงอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนโดยเป็นหญ้าสด หญ้าแห้ง และหญ้าหมัก ตลอดจนถึงการส ารองเสบียง
อาหารสัตว์ที่หากมีกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติสามารถเบิกจากทางโควตาเสบียงอาหารสัตว์ส ารองในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 
โดยทางศูนย์วิจัยฯ ก็มีการส่งเสริมและให้ค าแนะน าเพื่อการลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรฟาร์มโคนมใน
หลายพื้นที่ในส่วนของทางจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการเข้าไปดูแลในส่วนของฟาร์มต้นแบบฯ 10 ฟาร์ม ในพื้นที่อ าเภอ
สอยดาว โดยขณะนี้จะเหลือฟาร์มที่มีความพร้อมในการจัดการด้านอาหารอยู่ที่ 7 ฟาร์ม ตามข้อมูลที่น าเสนอดังนี้                 
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ประธาน: สอบถามเพิ่มเติมถึงแผนการด าเนินงานของทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้วในการติดตาม
การให้ค าแนะน าด้านอาหารสัตว์ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตน้ านมดิบพื้นที่อ าเภอสอยดาว โดยหากมีแผนลง
พื้นที่อยากให้มีการแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ประสานงานของคณะกรรมการ DLD-C ระดับพื้นที่จันทบุรี เพื่อให้เกิดการ   
บูรณาการและการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติที่ประชุม -รับทราบ-  

 

 3.5 เรื่องของศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี   

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี: กล่าวสอบถามและประสานงานถึงทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
สืบเนื่องจากทางส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ให้มีการส่งรายชื่อนายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์วิจัยฯ จึงอยากสอบถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือไม่  

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: กล่าวให้ข้อมูลจากกรณีที่ได้สอบถามเรื่องรายชื่อนายสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มใน
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยฯ โดยตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีได้เคยแจ้งไปนั้นยังคงเป็นรายเดิมไม่มี
การเปลี่ยนแปลง 

ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี: รับทราบและขอประสานการตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีฯ 
ในไตรมาสที่ 3 โดยเบื้องต้นจะมีแจ้งแผนเพื่อร่วมด าเนินการบูรณาการร่วมกับทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคม 

ประธาน: ได้กล่าวสอบถามถึงการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบ
อารยเกษตรตามแนวพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี ในพื้นที่ของศูนย์วิจัยฯ ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง และสอบถาม
ถึงการเปิดรับจองและจ าหน่ายเป็ดไข่บางปะกงของทางศูนย์วิจัยฯ จะเป็นช่วงไหนบ้าง 
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ผู้แทนศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี: ได้กล่าวแจ้งให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าตอนนี้ทางจังหวัดจันทบุรี  ได้มี                 
การใช้เครื่องจักรในการปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบสระน้ าที่เป็นจุดส าคัญของโครงการฯ โดยหากมีความรายละเอียด
เพิ่มเติมจะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป ในส่วนการจ าหน่ายเป็ดไข่บางปะกง จะเปิดรับจองและเริ่ม
จ าหน่ายอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ของปีงบประมาณ 2568 

มติที่ประชุม -รับทราบ-                                                     

 3.6 เรื่องของด่านกักกันสัตว์จันทบุรี 
นางทมาภรณ์ ปิจดี (นักจัดการงานทั่วไป): กล่าวน าเสนอข้อมูลเป้าหมายตัวชี้วัดตามภารกิจ e-Operation และ 
ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจห้องเย็นและสถานประกอบการกับที่ประชุม ดังนี้ 
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หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์: กล่าวประสานถึงแผนด าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง สนามซ้อมชนไก่ 
จุดเสี่ยงที่มีการเลี้ยงสัตว์หนาแน่นตามพื้นที่อ าเภอละ 1 จุด โดยจะเป็นการรณรงค์เพื่อการควบคุม  เฝ้าระวังและ        
ป้องกันโรค ซึ่งทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะด าเนินการแจ้งแผนให้ทางด่านกักกันสัตว์จันทบุ รีทราบอย่างเป็น
ทางการต่อไป 
มติที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)        
ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว: กล่าวแจ้งกับที่ประชุมประชาสัมพันธ์เรื่องพืชอาหารสัตว์ในส่วน
ของท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่าและเนเปียร์โดยเกษตรกรที่สนใจจะน าไปปลูกก็สามารถเข้าไปติดต่อทางศูนย์วิจัยฯ 
เพื่อตัดและขนย้ายท่อนพันธุ์ได้ และในส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ทางศูนย์วิจัยฯ จ าหน่ายก็จะมี พันธุ์หญ้ารูซี่ และ                       
พืชหญ้าตระกูลถั่ว ซึ่งจ าหน่ายในราคาตามที่ทางกรมปศุสัตว์ตั้งราคาไว้ 

ประธาน: กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ DLD-C และปิดการประชุม 

มติที่ประชุม -รับทราบ- 

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

ลงชื่อ....................................ผู้จดรายงานการประชุม       ลงข่ือ......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายวสุวัช กะตะศิลา)                   (นางอนงค์ ธรรมเกษร)                                                                                                                            
ต าแหน่ง นายสัตวแพทยป์ฏิบัติการ                       ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  


